



Học làm mẹ là một công trình cụ thể, bắt đầu ngay từ khi bà mẹ biết được “tin vui” của mình. Trong thời đại bùng nổ thông tin và khoa học ngày nay



Bệnh viện BÌNH AN

“Sức Khỏe cho mọi người – Bình An cho tất cả”

Địa chỉ: 80 – 82 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
ĐT: (077) 3 949.949 - Fax : (077) 3 943.233 - Email : binhan@bvbinhan.com.vn - Website

THƯ MỜI

LỚP TƯ VẤN TIỀN SẢN MIỄN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH AN

Học cách làm mẹ

Học làm mẹ là một công trình cả cuộc đời, bắt đầu ngay từ khi bà mẹ mang thai của mình. Trong thời đại bùng nổ thông tin và khoa học ngày nay, việc làm mẹ hiện đại và thuận lợi là một công việc theo bản năng và kinh nghiệm. Các bà mẹ cần được trang bị những kiến thức bổ ích nhất để chuẩn bị cho đứa con của mình chào đời một cách lớn lên thông minh với đầy đủ năng lực trí tuệ và thể chất.

Để giúp cho các bà mẹ giảm bớt nỗi ưu tư, lo lắng, lúng túng khi mang thai, chuẩn bị cho cuộc sanh, chuẩn bị nuôi con,... **khoa Sản Bệnh viện Bình An** sẽ mở các **lớp tư vấn** để tư vấn và hướng dẫn cho các bà mẹ biết cách chăm sóc bản thân và thai nhi một cách tốt nhất. Mỗi buổi học cũng chính là một cơ hội cho các bà mẹ trực tiếp trao đổi, hỏi đáp với các “giáo viên” là những bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa và trẻ em (một điều mà các buổi khám thai với thời gian ngắn ngủi không thể được).

Lớp tư vấn tiền sản là nơi các bà mẹ tương lai sẽ được cung cấp những kiến thức quan trọng như:

- Lịch trình khám thai
- Những điều cần biết về dinh dưỡng cho bà mẹ trong thời gian mang thai
- Cách nhận biết các dấu hiệu bất thường của thai nhi
- Cách chăm sóc bé sau sinh
- Tư vấn lựa chọn sản phẩm chăm sóc trẻ sơ sinh chất lượng, phù hợp



Đối tượng tham gia:

Những phụ nữ chuẩn bị mang thai, đang mang thai, sắp sanh hoặc vừa sanh xong.

NỘI DUNG CÁC LỚP TƯ VẤN TIỀN SẢN THÁNG 02 - 04/2012

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	BS TƯ VẤN
1	08h00 26/02/2012	Các bệnh lý lây nhiễm trong thai kỳ và dị tật bẩm sinh thai nhi	ThS. BS. BÙI
		Khám thai và chẩn đoán tiền sản tầm soát dị tật thai nhi	BS. CK1. NGUYỄN - PHÓ
2	08h00 25/03/2012	Chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và dinh dưỡng trẻ em từ 1 - 3 tuổi	ThS. BS. PHẠM
		Nuôi con bằng sữa mẹ	BS. ĐẶNG T
3	08h00 22/04/2012	Viêm nhiễm trong thai kỳ	BS. CK1. NGUYỄN TRƯỜNG
		Chăm sóc bà mẹ thời kỳ hậu sản	BS. CK1. PHẠM

**** Sau buổi tư vấn, khách hàng sẽ được hướng dẫn tham qua bệnh viện và nhận tài liệu của buổi tư vấn.**